



บริษัท โสม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) Home Pottery Public Company Limited



ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13 ในมิติ

- 1) Customer-Focused Product and Service
- 2) Entrepreneurship



คุณนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

จุดเริ่มต้นของบริษัท โสม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) เริ่มมาจาก คุณนิรันดร เชาว์กิตติโสภณ ซึ่งเป็นผู้ที่เติบโตมาในครอบครัวผู้ผลิตเครื่องเคลือบดินเผา ผลิตจานชาม เช่น ชามตราไก่ ชามกลีบบัว ซึ่งสมัยนั้นผลิตเป็นเซรามิคประเภทพอร์ซเลน เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ กิจกรรมของครอบครัวจึงต้องมีการปรับตัว โดยคุณนิรันดรและพี่น้องได้ร่วมกันฝ่าวิกฤตการณ์ ปรับเปลี่ยนประเภทของผลิตภัณฑ์เป็นสโตนแวร์ รวมไปถึงเปลี่ยนตลาดใหม่เป็นตลาดส่งออก เพื่อพลิกฟื้นกิจการให้กลับมาดีอีกครั้ง พร้อมขยายโรงงานเพิ่มอีกแห่ง โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด

ต่อมาในปี 2544 คุณนิรันดรและภรรยาได้ขยายออกมาสร้างธุรกิจของตนเอง ในนามบริษัท โสม พอตเทอรี จำกัด โดยสร้างโรงงานบนพื้นที่ 33 ไร่ที่จังหวัดลำปาง เพื่อผลิต และจำหน่ายเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความทนทาน เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร โดยมุ่งเน้นการส่งออกเป็นหลัก เพื่อนำไปจำหน่ายยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศอาเซียน

จนกระทั่งปัจจุบัน คุณนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ บุตรสาวของคุณนิรันดร ได้เข้ามาช่วยกิจการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมศึกษาปัญหาเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ด้วยความรู้ด้านการออกแบบที่ศึกษามาของคุณนิจวรรณ ทำให้สามารถออกแบบสินค้าได้โดดเด่น เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับเริ่มผลิตสินค้าโดยสร้างแบรนด์ของตนเอง ภายใต้ชื่อ "เพทาย" (PET'YE)

โสม พอตเทอรี ได้มีการพัฒนาเทคนิค Indirect Flame ซึ่งเป็นเตาเผาชนิดพิเศษเข้ามาใช้ในการผลิต โดยเป็นเพียงโรงงานแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งช่วยลดอัตราการสูญเสียจากการผลิตได้ และด้วยคุณสมบัติพิเศษของเซรามิกไฟน์ไชน่าที่เนื้อบาง มีน้ำหนักเบา แวววาว สวยงาม แต่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ทนต่อรอยขีดข่วนและคราบเหนียว ใช้งานได้กับไมโครเวฟ เครื่องล้างจาน เตอบน และตู้แช่แข็งได้เป็นอย่างดี และเป็นบริษัทเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกที่มีการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน (Life time Edge Chip Warranty) ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพเพราะช่วยลดต้นทุนในการสั่งซื้อจานชามได้ในระยะยาว ปัจจุบันมีกำลังการผลิตกว่า 3.2 ล้านชิ้นต่อปี มีสินค้ากว่า 2,000 SKU

บริษัท โสม พอตเทอรีได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อปี 2558 และในปี 2560



ได้ร่วมทุนกับพันธมิตรจากประเทศนิวซีแลนด์ จัดตั้งบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด (Central Hospitality) เพื่อเป็นศูนย์จัดจำหน่ายเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจบริการด้านอาหารแบบครบวงจร โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายแบรนด์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 5,000 รายการ

จากความสามารถในการพัฒนากิจการที่โดดเด่นทั้งหมดนี้ ทำให้บริษัท โสม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในมิติการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)